

## PHỤ NỮ HUYỆN LỆ THỦY ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA PHÁT TRIỂN KINH TẾ, KHỞI NGHIỆP, KHỞI SỰ KINH DOANH

**TRƯƠNG TRƯỜNG SƠN**

Ban Dân vận Huyện ủy Lệ Thủy

**T**hời gian qua, cán bộ, hội viên phụ nữ toàn huyện Lệ Thủy đã đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, vươn lên làm giàu bằng chính khả năng, sự nỗ lực phấn đấu của mình. Đông đảo phụ nữ trong toàn huyện đã phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, tự tin khởi nghiệp, chủ động ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất lao động, hiệu quả kinh tế. Các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực như: “Phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp” được cán bộ, hội viên hưởng ứng tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong sản xuất nông lâm nghiệp, chị em phụ nữ đã mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư thâm canh, xây dựng được nhiều mô hình có hiệu quả cao, tạo ra các sản phẩm hàng hóa có giá trị. Một số mô hình mới được xây dựng và mở rộng như: mô hình canh tác lúa cải tiến (SRI), phát triển kinh tế gò đồi, gia trại, trang trại tổng hợp, nuôi trồng thủy sản, duy trì và phát triển các làng nghề, ngành nghề thủ công truyền thống (như làm chổi đót, nón lá, làm hương...), chế biến lương thực, thực phẩm.

Các cấp Hội Phụ nữ đã tích cực, chủ động phối hợp khai thác có hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi của hội và các tổ chức tín dụng nhằm giúp đỡ, hỗ trợ hội viên phụ nữ trên toàn huyện, nhất là hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển sản xuất kinh doanh, tạo thêm công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo. Tính đến cuối năm 2023, tổng dư nợ các nguồn vốn của Hội Phụ nữ đạt trên 405

tỷ đồng, trong đó: tổng dư nợ từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội trên 350 tỷ đồng cho 8.029 hộ vay, tỷ lệ thu lãi đạt trên 99%, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,01%; dư nợ từ nguồn quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển đạt trên 55 tỷ đồng cho 2.672 hộ vay, nợ xấu chỉ chiếm 0,06%. Đồng thời, các mô hình tổ, nhóm tín dụng tiết kiệm làm theo lời Bác được các cấp Hội xây dựng, phát triển với nhiều hình thức khá đa dạng nhằm tạo điều kiện giúp đỡ phụ nữ nghèo, đơn thân có nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, các cấp Hội đã xây dựng được 6 loại hình tiết kiệm, nâng tổng số nhóm tín dụng tiết kiệm của phụ nữ toàn huyện lên 4.058 nhóm với nguồn vốn trên 64,6 tỷ đồng, giúp cho 73.630 lượt hội viên vay với lãi suất thấp hoặc mượn xoay vòng để phát triển kinh tế gia đình. Tiêu biểu trong phong trào phụ nữ tiết kiệm vay vốn có Hội Phụ nữ các xã: Sen Thủy, Kim Thủy, Ngân Thủy, Lâm Thủy với mô hình tiết kiệm vay vốn thôn, bản. Hội Phụ nữ các xã này đã thành lập được 64 nhóm tiết kiệm vay vốn, thu hút 1.445 thành viên tham gia, tiết kiệm được 4,35 tỷ đồng cho hội viên khó khăn vay để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Các phong trào phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của cán bộ, hội viên phụ nữ đã góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của huyện trong thời gian qua. Trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, phụ nữ huyện nhà đã thể hiện sự năng động, tự tin, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm và vươn lên làm giàu. Có khá nhiều doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh cá thể do chị em

phụ nữ làm chủ ở các địa phương. Nhân kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tổ chức “Ngày Hội phụ nữ khởi nghiệp” và biểu dương 26 điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi năm 2023. Đồng thời, tổ chức trưng bày 4 gian hàng phụ nữ khởi nghiệp của 4 cụm với hơn 100 mặt hàng nông sản, trong đó có nhiều sản phẩm OCOP của các xã, thị trấn. Cũng trong dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và huyện đã hỗ trợ vốn vay cho 2 mô hình kinh tế tiêu biểu của hội viên trị giá 150 triệu đồng. Tại Cuộc thi Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp toàn tỉnh năm 2023, hội viên phụ nữ toàn huyện có 5 hồ sơ tham gia dự thi, có 3 ý tưởng tiêu biểu được lọt vào vòng trong. Đặc biệt, một số ý tưởng khởi nghiệp đạt giải cao như: Dự án “Phát triển thương hiệu yến sào QBI NEST” của chị Nguyễn Thị Hải (Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sơn Hải, xã Ngự Thủy) đạt giải nhì; Dự án “Bột ngũ cốc cao cấp Family” của chị Vũ Thị Hoàn (HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ Anh Minh, xã Dương Thủy) đạt giải ba.

Nhằm giúp phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng thương hiệu sản phẩm, xây dựng các mô hình kinh tế tiêu biểu, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã chỉ đạo các đơn vị cơ sở tiếp tục duy trì, củng cố các HTX, THT do phụ nữ làm chủ. Đến nay, toàn huyện có 19 HTX và 8 THT (năm 2023 tăng 3 HTX), trong đó có 3 HTX được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ vay vốn 50 triệu đồng/mô hình. Các cấp Hội cũng xây dựng được 16 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, tiêu biểu như: Bánh xoài Vân Di, Viên nghệ mật ong Hiền Thuấn, Tinh dầu trầm Giáo Vượng, Chả giò Ngọc Hiệp, Miến gạo, Bột ngũ cốc... Năm 2023, hội viên phụ nữ huyện nhà đã phát triển mới được 29 mô hình kinh tế có thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên, trong đó có một số mô hình trang trại tổng hợp giải quyết việc làm cho 7-10 lao động. Đến nay, toàn huyện có 1.246 mô hình phát triển kinh tế

của phụ nữ, trong đó có 414 mô hình đạt thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên, tạo việc làm cho trên 5.000 lao động nữ.

Các cấp Hội cũng thường xuyên quan tâm công tác đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên nhằm giúp phụ nữ nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn để đẩy mạnh chăn nuôi, trồng trọt, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, xây dựng nhãn hiệu các sản phẩm hàng hóa. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ Nông dân - Phụ nữ tỉnh, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện tổ chức khai giảng 10 lớp đào tạo nghề, trong đó có 2 lớp nghề phi nông nghiệp với 35 học viên (chế biến món ăn, làm bánh ở Liên Thủy); 8 lớp nghề nông nghiệp với hơn 240 học viên tham gia (nuôi và phòng bệnh cho lợn ở xã Hoa Thủy; nuôi ong ở Sen Thủy; nuôi và phòng bệnh cho gia cầm ở Ngân Thủy, Thái Thủy; nuôi và trị bệnh cho trâu ở Tân Thủy; nghề trồng nấm ở Hưng Thủy, Thanh Thủy; làm chổi đót ở Mai Thủy).

Nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, các cấp Hội đã thường xuyên rà soát các hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ làm chủ hộ để giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị cơ sở đăng ký giúp đỡ từ 1-2 hộ thoát nghèo. Đầu năm 2023, toàn huyện có 1.844 hộ nghèo được đăng ký giúp đỡ thoát nghèo, trong đó có 846 hộ do phụ nữ làm chủ hộ. Đến cuối năm, có 407 hộ đã thoát nghèo, trong đó có 45 hộ do phụ nữ làm chủ hộ.

Những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Lệ Thủy đã góp phần tích cực trong việc thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của huyện gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn ■